
 
 

 

             
 

  Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
566. stjórnarfundur miðvikudagur 26. maí 2021 kl. 18:00 

Mættir:  
Einar Haraldsson, Kári Gunnlaugsson, Garðar Már Newman, , Birgir Már Bragason, Jónína 
Steinunn Helgadóttir, Björg Hafsteinsdóttir og Sveinbjörg Sigurðardóttir. Eva Björk Sveinsdóttir 
fjarverandi.  

 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð yfirfarin og samþykkt. 
 

2. Innkomin bréf 
Afrit af erindi knattspyrnudeildar til íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar vegna Ásbrú. 
Tölvupóstur frá ÍRB frestun á ársþingi ÍRB 
Fréttabréf UMFÍ. Ráðherra hvetur íþróttafélög til að nýta úrræði stjórnvalda og yfirlit af því 
sem er í  Skinfaxa. 
Frétttabréf ÍSÍ. Hjólað í vinnuna, Hluti af 75 íþróttaþingi ÍSÍ frestað, fráfarandi stjórnarfólk 
ÍSÍ, nýr fulltrúi Íþróttamannanefndar ÍSÍ í framkvæmdastjórn ÍSÍ, nemar hjá ÍSÍ, vilt þú verða 
þjálfari, Íþróttahreyfinginn og COVID-19 og verum hraust og hreyfum okkur. 
Tölvupóstur frá BLÍ um skólamót í blaki. Aðalstjórn tekur jákvætt í erindið en það þarf að 
fara í gegnum blakdeildina okkar. 
Tölvupóstur frá Guðfinnu Rósantsdóttur Beiðni um að leigja sal 28. júní – 2. júlí undir 
Föndurskóla. Samþykkt og framkvæmdastjóra falið málið. 

 
3. Send bréf 

Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.  
Tölvupóstur sendur á FRÍ um að halda Stökkmót Keflavíkur í öldungflokkum innanhúss. 

 
4. Ársþing ÍRB 

Ársþingi ÍRB hefur verið frestað um óákveðin tíma. Hjördís Baldursdóttir er tilbúin að fara inn 
í stjórn. 

 
5. Önnur mál 

Stökkmót Keflavíkur í öldungflokkum innanhúss verður haldið 5. júní kl. 10:00 íþróttahúsinu 
við Sunnubraut. 
Umræður um að óska eftir því að lagt verði nýtt gólfefni á félagsheimilið. 
Hjördís Baldursdóttir íþróttafulltrúi kom í upphafi undar og skýrði stjórnarmönnum frá hver 
staðan væri og hvað væri framundan. 
Aðalstjórn gerir hlé á stjórnafundum fram á haustið.  
 
Næsti fundur verður boðaður 
Fundi slitið kl. 19:10 
Fundinn ritaði Einar Haraldsson 


